

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว. ๕



คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง การขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายโดยขอใช้
เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งในกรณีที่ไม่มีผลกระทบและมีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี มาที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. เพื่อรวบรวมเสนอขอ
ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ขอเรียนว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. โดยกำหนดให้
รายการที่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ให้ครอบคลุมถึง
รายการในลักษณะงบลงทุนที่มีเงินเหลือจ่ายต่อรายการไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรายการในลักษณะ
รายจ่ายประจำที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้จัดส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายโดยขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายมายังสำนักงาน ก.พ.ร. แล้วนั้น ได้โปรดทบทวน
คำขอฯ เพื่อตรวจสอบที่มาของงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายที่จะนำมาขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ อีกครั้งหนึ่ง ว่า
มาจากรายการใด และในวงเงินเท่าใด เพื่อไม่ให้คำขอฯ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดขัดหรือแย้งกับ
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก่อนจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ กรณีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
ที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายโดยขอใช้เงินงบประมาณ
เหลือจ่ายขอให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๒๑, ๘๙๐๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒